

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

.....

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตลอดจนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ และ ๗ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ตลอดจนกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑-๔

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด อาคารเลขที่ ๑๔๗/๔๔ ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และให้เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ กำหนด หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

หมายเหตุ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เป็นการประเมินเพื่อทดสอบสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

ค) เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชี

- ผู้ที่เชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
- ผู้ที่เชื่อว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

/๓. การขึ้นบัญชี.....

๓. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) เท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ในลำดับที่สูงกว่า

ง) การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๑. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด และทาง www.probation.go.th

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครในข้อที่ ๔ (เงื่อนไขในการรับสมัคร) หากมีการตรวจสอบพบกรมคุมประพฤติถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น หรือถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

จ) ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหากำหนดโดยเคร่งครัด

๓. **ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กัน** (สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ คือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจำตัวประชาชน) สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจำตัวสอบได้คือ ใบอนุญาตของกองกลาง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยเด็ดขาด

กรณีบัตรประจำตัวสอบหายก่อนวันสอบ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรับถ่ายรูปถ่ายครั้งเดียวกับที่ใช้ในการสมัครสอบ จำนวน ๑ รูป ไปติดต่อกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวันที่ **๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา** เพื่อสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้ดำเนินการออกใบแทนบัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้ในการสอบต่อไป

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
- ๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
 - ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
 - ๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
 - ๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
 - ๔.๕ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
 - ๔.๖ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
 - ๔.๗ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) เยาวดี พันธุ์หินกอง

(นางเยาวดี พันธุ์หินกอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) ศุภาพิชญ์ ฝิว่อง

(นางศุภาพิชญ์ ฝิว่อง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ศุภาพิชญ์ คัด/ทาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
 ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
 แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อตัว	ชื่อสกุล
๑๐๐๐๑	นางสาวยุพิน	ทุมเสน
๑๐๐๐๒	นางสาวน้ำทิพย์	วงษ์กัลยา
๑๐๐๐๓	นางสาวศิริวิมล	นามมุงคุณ
๑๐๐๑๐	นางสาวสุกัญญา	ปากวิเศษ
๑๐๐๑๑	นางสาวประกาย	ศิริเวช
๑๐๐๑๒	นางสาววัชรภรณ์	สุขประเสริฐ
๑๐๐๑๓	นายพลิษฐ์	จุลวานิช
๑๐๐๑๕	นางสาวสุรัสวดี	ศรีหย่อง
๑๐๐๑๖	ว่าที่ ร.ต.หญิงอภาภรณ์	ศรีทอง
๑๐๐๑๘	นางสาวกฤษฎาพร	แสวงผล
๑๐๐๑๙	นางสาวนันทน์	อึ้งชื่น
๑๐๐๒๒	นางสาวโสภิษา	พันธ์นิล
๑๐๐๒๖	นางสาววงภา	สุขชัยสงค์
๑๐๐๒๘	ว่าที่ ร.ต.หญิงจตุพร	ทองเพชร
๑๐๐๒๙	นางสาวณัฐนันท์	วรรณาม
